



ที่ มท ๐๘๐๒.๔/๑ ๓๗๕๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและควรได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑ ราย ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๖

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาความรู้และคุณวุฒิทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนดแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายบรรชา กิจสังสรรค์กุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ	กองคลัง
๒	นางสาวนัยนา แผลงหล้า	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศรีสะเกษ
๓	นางนวมลลี เจริญเกียรติภักดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง
๔	นางปราณิสมา นาคสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรปราการ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับศึกษาดังกล่าว เข้ารับการปฐมนิเทศและ
เข้ารับการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้ารับการศึกษาที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น